



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 15 / 2564

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ ประจำปี 2564

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจ สามารถยื่นผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 23 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด โดยคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผล แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์และความสอดคล้องของภาพรวมทั้งโครงการวิจัย 2) ความเชื่อมโยงและการต่อยอดทุนเดิมในพื้นที่ 3) การออกแบบกระบวนการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์และวัตถุประสงค์ 4) ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) ของกรอบการวิจัย และ 5) ศักยภาพนักวิจัย ความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย และการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อชี้แจงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญาสนับสนุนทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยรายโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ ประจำปี 2564

ลำดับที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	นักวิจัย
1	3421889	โครงข่ายท้องถิ่นกับการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่	รศ.ดร.สันต์ สุวัจจรามิณท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2	3421935	การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เมืองพะเยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบบนพื้นฐาน BCG โมเดล	รศ.ดร.ผณิตรา ธีรานนท์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3	3421981	กลไกความร่วมมือในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านพื้นที่การเรียนรู้ของจังหวัดปทุมธานี	รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4	3422014	ยะลาเมืองแห่งการเรียนรู้: กระบวนการสร้างสรรค์เมืองแบบมีส่วนร่วมบนความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม	นายอภิรักษ์ ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5	3432106	การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ นครแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเมืองพลวัตที่ยั่งยืน	ดร.สุชาติรัตน์ อุทธารัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6	3432116	การพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินสู่เมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	นายศิวัช บุญเกิด เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7	3432158	การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัยในบทบาทกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัดระยองโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและภาคีเครือข่ายระยะที่ 2	รศ.ประภาภัทร นิยม สถาบันอาศรมศิลป์
8	3432178	การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบกฏบัตรเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคมสู่นครสวรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้	นายฐาปนา บุญประวีตร สมาคมการผังเมืองไทย
9	3432182	การพัฒนาเมืองราชบุรีสู่ความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานเศรษฐกิจท้องถิ่นและวัฒนธรรม	ผศ.ชวลิต ขาวเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร
10	3432214	คลองเตยลิงก์ : การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้	นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา

ลำดับที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	นักวิจัย
11	3432230	“ย่านเก่าเล่าเรื่อง” เมืองเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านแนวคิด สื่อนวัตกรรมและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: เทศบาล นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	นายธนวัฒน์ ขวัญบุญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12	3432294	การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้บนฐานประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครระยอง	นายภูษิต ไชยฉ่ำ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด
13	3432330	ขอนแก่น: สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้	นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด
14	3432333	การสร้างกลไกและเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมใน การยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการชุมชนเพื่อ พัฒนาเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นวิสาหกิจ ฐานนวัตกรรมจังหวัดจันทบุรี	ดร.ชินวุธ พิพัฒนภานุกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
15	3432338	เมืองแห่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนอง นาโมเดลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน พื้นที่เขาใหญ่ปากช่อง	นายปรเมศวร์ สิทธิวงค์ บริษัท เขาใหญ่พานอรามา จำกัด
16	3432393	การยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อสร้าง เศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านพื้นที่การเรียนรู้ด้วยกลไกความ ร่วมมือระดับเมือง ภายใต้ฐานทรัพยากรชีวภาพ และอัตลักษณ์วัฒนธรรม ยกระดับเมืองปากพูน ตำบล ปากพูน อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมือง แห่งการเรียนรู้ (Learning City)	ผศ.ดร.ดำรงศัพันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
17	3432415	การพัฒนาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ผ่านระบบกลไกความร่วมมือ เชิงพื้นที่เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์	รศ.ดร.กตัญญู แก้วทานาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
18	3432446	การวิจัยและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และกลไกความ ร่วมมือเมืองแห่งการเรียนรู้ ย่านกะดีจีน-คลองสาน	ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19	3432461	การวิจัยเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองแก่งคอยเป็นเมืองแห่ง การเรียนรู้	นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด
20	3432468	การพัฒนาเมืองลำปางสู่เมืองแห่งการเรียนรู้จากฐาน ภูมิทางสังคมและวัฒนธรรม	ดร.ขวัญภา สุขคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต